



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร043-754416 ภายใน1757

ที่ อว 0605.1(9)/ก ๗๐๗๕

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2566

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน-ศูนย์/อาจารย์/นักวิจัย

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กำหนดเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project brief) โครงการคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ 3 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE.) และ 2) แผนงานโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI.) 3) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (NCB) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบท้าย)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศูนย์ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้ที่สนใจจะเสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องดำเนินงานโครงการ ภายใต้ Value Chain (VC) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดดังนี้

- (1) นวัตกรรมผ้าทออีสาน
- (2) การพัฒนาข้าว ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- (3) การพัฒนาสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- (4) นวัตกรรมเพื่อเกษตรปลอดภัยครบวงจร(พืชและสัตว์)

ทั้งนี้ สามารถจัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project brief) จำนวน 1 ชุด มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมส่งไฟล์ (Word DOC.) ข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project brief) และวิดีโอการนำเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ไม่เกิน 5 นาที มาทาง อีเมล [som-o44150@hotmail.com](mailto:som-o44150@hotmail.com) ภายในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ในเวลาราชการ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่ <https://research.msu.ac.th> (ทั้งนี้หากสนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมรับฟังแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามลิงค์หรือ QR Code ในโปสเตอร์แนบท้ายนี้) หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 043-754416 ภายใน 1757 (คุณสถาพร กิณณรินทร์)

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการดังกล่าว ให้บุคลากรในสังกัด/หน่วยงานท่านทราบโดยทั่วกัน

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม